

การประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า เพื่อชี้แจงและติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้าได้จัดให้มีการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้าเป็นประจำ เพื่อเป็นการแจ้งนโยบายการบริหารงาน ชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และปรับปรุงการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า เพื่อชี้แจงการบริหารงานและการตรวจสอบการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้าได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้าเป็นประจำ เพื่อเป็นการแจ้งนโยบายการบริหารงาน ชี้แจงการดำเนินงานให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้าได้รับทราบ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้าได้ซักถาม ติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงาน เพื่อเป็นการแสดงถึงการบริหารงานที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบประปาตำบลบุงคล้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้าได้จัดให้มีการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้น้ำจากระบบประปาตำบลบุงคล้า หมู่ที่ ๔ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และปรับปรุงการบริหารจัดการระบบประปาตำบลบุงคล้า เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้าได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้น



กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้าได้จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในองค์กร และติดป้ายประชาสัมพันธ์ช่องทางทางกรแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและร่วมกันสอดส่องดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

